



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับอาวุโส)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับอาวุโส) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยกำหนดระยะเวลา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะสมัครให้มีระยะเวลาในการรวบรวมเอกสาร
ประกอบการรับสมัครอย่างเพียงพอ และเพื่อให้การรับสมัครคัดเลือกตามประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน
ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับอาวุโส) จากเดิม
สิ้นสุดในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. และ
ขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกออกไปเป็นวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือโดยส่ง
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะยึดวันที่ส่งเอกสารตามตราประทับ
ไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ดังกล่าวทราบโดยทั่วกันก่อนการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน ทางเว็บไซต์ <https://tcct.or.th> และ
<https://tcct.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ วงศ์สินศิริกุล)
เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า